

CHỈ THỊ**Về tăng cường công tác bồi dưỡng, giới thiệu
đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp**

Với chức năng là đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam, lực lượng xung kích cách mạng, trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh có vị trí quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là công tác giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp. Nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng đó, thời gian qua, các cấp bộ Đoàn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, góp phần hình thành động cơ phấn đấu vào Đảng trong sáng, đúng đắn trong đoàn viên thanh niên. Nội dung, phương pháp, cách thức hoạt động của Đoàn từng bước được đổi mới; các phong trào, chương trình được triển khai gắn với từng đối tượng cụ thể đã tác động tích cực tới đoàn viên, tạo môi trường và động lực để mỗi đoàn viên rèn luyện, tu dưỡng. Vai trò tham mưu, trách nhiệm của các cấp bộ Đoàn trong thực hiện công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp ngày càng được nâng lên. Những yếu tố đó đã tạo bước chuyển biến quan trọng trong công tác phát triển đảng viên mới, bổ sung nguồn cán bộ trẻ cho Đảng, khẳng định vị trí, vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong công tác xây dựng Đảng.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp trong thời gian qua vẫn còn những tồn tại, hạn chế: một bộ phận đoàn viên phai nhạt lý tưởng, giảm sút ý chí, thiếu động cơ phấn đấu vào Đảng; nguồn giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp chưa đồng đều ở các khối đối tượng; một số đơn vị còn thiếu chủ động trong việc triển khai, cụ thể hóa các phong trào hành động cách mạng để tạo môi trường cho đoàn viên phấn đấu, rèn luyện; các quy định, hướng dẫn về tiêu chí, quy trình đánh giá, giới thiệu đoàn viên ưu tú thiếu cụ thể, chưa đồng bộ; quá trình theo dõi, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú sau khi giới thiệu cho Đảng còn chưa thường xuyên, liên tục.

Nguyên nhân cơ bản của những hạn chế nói trên là: một số cấp bộ đoàn, cán bộ đoàn, đoàn viên chưa nhận thức đầy đủ, sâu sắc về tầm quan trọng của công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho đảng xem xét, kết nạp; chưa chú trọng tạo nguồn, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng ở một số đối tượng, khu vực đặc thù; công tác tham mưu cho cấp ủy trong quá trình theo dõi, hướng dẫn đoàn viên ưu tú phấn đấu vào Đảng, đeo bám thực hiện quy trình, thủ tục kết nạp đảng viên mới có lúc, có nơi còn chưa sâu sát, kiên trì; trách nhiệm của người đứng đầu các cấp bộ đoàn ở một số nơi chưa thực sự được đề cao.

Để tăng cường công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp gắn với cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của

Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “*về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng*”, tiếp tục thực hiện cuộc vận động “*Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam*”, Ban Bí thư Trung ương Đoàn yêu cầu các cấp bộ Đoàn tập trung thực hiện một số nội dung, cụ thể như sau:

1. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện đạo đức cách mạng, xây dựng lý tưởng phấn đấu vào Đảng đúng đắn cho đoàn viên

1.1. Các cấp bộ đoàn tổ chức tuyên truyền, giáo dục về lịch sử truyền thống của dân tộc, về Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, lý tưởng, đạo đức cách mạng, tinh thần trách nhiệm của đoàn viên đối với Tổ quốc, nhân dân, với Đảng, với Đoàn. Định hướng cho đoàn viên tích cực đấu tranh với những tư tưởng, lối sống trái chủ trương, đường lối của Đảng, với văn hóa của dân tộc.

1.2. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Cụ thể hóa các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với từng đối tượng; phát huy tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên trẻ, cán bộ đoàn chủ chốt. Tổ chức rộng rãi các hình thức tuyên truyền, gặp gỡ, biểu dương, khen thưởng các gương đảng viên trẻ tiêu biểu học tập và làm theo lời Bác trên các lĩnh vực.

1.3. Đổi mới các hình thức tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng gắn với các hoạt động thực tiễn của đoàn viên tại cơ sở như: tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị, các chương trình tọa đàm, diễn đàn, liên hoan, tham mưu tổ chức chương trình đề cấp ủy gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, thanh niên. Tăng cường sử dụng hiệu quả các công cụ truyền thông hiện đại, tận dụng ưu thế của mạng xã hội, các nền tảng số trong công tác tuyên truyền. Phát huy vai trò của các đơn vị báo chí của Đoàn trong việc xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, diễn đàn đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

2. Chú trọng công tác tạo nguồn, giới thiệu, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp

2.1. Chú trọng nâng cao chất lượng đoàn viên qua việc thực hiện hiệu quả, sáng tạo Chương trình rèn luyện đoàn viên; nghiêm túc trong công tác theo dõi, nhận xét, đánh giá, xếp loại đoàn viên hàng năm. Xác định đây là thước đo để đánh giá thực chất chất lượng đoàn viên, tạo nguồn cho việc bình chọn đoàn viên ưu tú. Đoàn cấp trên thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị đoàn cấp dưới trong việc thực hiện nội dung này.

2.2. Tiến hành bình chọn đoàn viên ưu tú từ đoàn viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo đúng quy trình, thủ tục đã được quy định. Xây dựng khung tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình giới thiệu đoàn viên ưu tú phù hợp với từng khối đối

tượng cụ thể, sát với tiêu chuẩn xét kết nạp quần chúng vào Đảng về kết quả học tập, lao động sản xuất, công tác và rèn luyện.

2.3. Thực hiện việc trao danh sách đoàn viên ưu tú cho Đảng kết nạp gắn với các ngày lễ lớn trong năm. Hằng quý, tổ chức đoàn có bản nhận xét quá trình phấn đấu, rèn luyện của từng đoàn viên ưu tú gửi cấp ủy để cấp ủy quan tâm, xem xét việc kết nạp đảng viên mới từ đoàn viên ưu tú.

2.4. Quan tâm bồi dưỡng, hướng dẫn đoàn viên ưu tú phấn đấu rèn luyện, cụ thể là:

2.4.1. Xác định các đối tượng đoàn viên ưu tú trọng tâm để phát triển đảng theo các khu vực, địa bàn cụ thể:

- *Trên địa bàn dân cư*: quan tâm bồi dưỡng đoàn viên ưu tú là bí thư, phó bí thư, ban chấp hành chi đoàn thôn, bản, tổ dân phố; đoàn viên là chi hội trưởng các đoàn thể; đoàn viên là chủ các mô hình kinh tế, sản xuất, kinh doanh giỏi, là hạt nhân trong phong trào Đoàn, Hội; bộ đội xuất ngũ tại địa phương, công nhân các khu công nghiệp, khu chế xuất sinh hoạt trên địa bàn dân cư.

- *Trong khu vực trường học*: chú trọng đoàn viên ưu tú là cán bộ Đoàn, cán bộ Hội; học sinh, sinh viên có thành tích xuất sắc, tiêu biểu, đạt giải thưởng cao trong học tập, nghiên cứu khoa học, trong các hoạt động Đoàn, Hội; học sinh, sinh viên đạt các danh hiệu "*Sinh viên 5 tốt*", "*Học sinh 3 rèn luyện*", "*Học sinh 3 tốt*".

- *Trong doanh nghiệp*: quan tâm bồi dưỡng đoàn viên ưu tú là chủ doanh nghiệp trẻ, công nhân lao động sản xuất giỏi, trình độ chuyên môn, tay nghề cao, có nhiều đóng góp, sáng kiến cho sự phát triển của doanh nghiệp, đơn vị, tham gia tích cực vào các hoạt động Đoàn, Hội.

- *Trong khối hành chính sự nghiệp*: chú trọng đoàn viên ưu tú là cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ, có sáng kiến đổi mới phương pháp, nội dung công việc, tham gia tích cực vào các hoạt động Đoàn tại đơn vị.

- *Trong khối lực lượng vũ trang*: tiếp tục phát hiện, giới thiệu cho cấp ủy, chi bộ những đoàn viên ưu tú, có thành tích xuất sắc trong bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội, trong học tập, rèn luyện để bồi dưỡng đối tượng Đảng.

2.4.2. Các cấp bộ Đoàn tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng; tích cực phối hợp với các ngành, các lực lượng xã hội tạo cơ chế, nguồn lực để triển khai các công trình, phần việc thanh niên gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị, tạo môi trường để đoàn viên ưu tú phấn đấu, rèn luyện. Phát huy tốt vai trò của tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Hội Doanh nhân trẻ, Hội Thầy thuốc trẻ... trong việc giới thiệu, bồi dưỡng, tạo môi trường phấn đấu, rèn luyện để đoàn viên ưu tú trở thành đảng viên.

2.4.3. Chủ động tổ chức các mô hình đặc thù tạo môi trường cho đoàn viên ưu tú rèn luyện như: thành lập các câu lạc bộ, tổ, nhóm tu dưỡng, rèn luyện, câu lạc bộ cảm tình Đảng... Tổ chức các hoạt động như: đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng; định hướng dư luận trong tập thể nơi công

tác; thảo luận, nghiên cứu về lý luận Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh... để vừa phát huy vừa rèn luyện đội ngũ này.

2.4.4. Việc theo dõi, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú cần phải có tính kế hoạch, có tính tổng thể, xem xét kỹ quá trình phấn đấu của đoàn viên ưu tú, đảm bảo tính liên tục, không bị gián đoạn đối với quá trình phấn đấu, rèn luyện của đoàn viên ưu tú nhất là các đoàn viên chuyển cấp từ trung học phổ thông lên trung cấp nghề, cao đẳng, đại học; chuyển từ các trường đại học, cao đẳng, trung cấp nghề về các cơ quan, doanh nghiệp; chuyển từ các cơ quan, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang về địa phương.

3. Nâng cao trách nhiệm của các cấp bộ Đoàn trong thực hiện công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng

3.1. Căn cứ nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nghị quyết đại hội đoàn các cấp, Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, hàng năm, các cấp bộ đoàn xây dựng kế hoạch giới thiệu đoàn viên ưu tú và phát triển đảng viên mới từ đoàn viên ưu tú; xác định các chỉ tiêu cụ thể, coi việc thực hiện chỉ tiêu kết nạp Đảng viên mới từ đoàn viên ưu tú là một tiêu chí đánh giá, xếp loại cuối năm đối với tổ chức đoàn và cá nhân người đứng đầu của tổ chức Đoàn các cấp. Chủ động tham mưu cấp ủy Đảng ban hành các quy định, hướng dẫn về tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình giới thiệu đoàn viên ưu tú một cách cụ thể, phù hợp với các khối đối tượng.

3.2. Tham mưu cho đoàn cấp trên thường xuyên làm việc với cấp ủy cùng cấp để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đảm bảo thực hiện được kế hoạch đề ra theo từng năm. Định kỳ hàng quý rà soát, đánh giá kết quả thực hiện, kịp thời điều chỉnh, bổ sung các giải pháp cho phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị, đảm bảo hoàn thành kế hoạch đã đề ra.

3.3. Các cấp bộ đoàn chủ động tham mưu với cấp ủy giao nhiệm vụ cho các đảng viên trẻ trong công tác giáo dục, giúp đỡ đoàn viên phấn đấu trở thành đoàn viên ưu tú; định kỳ tổ chức các buổi đối thoại, gặp gỡ giữa các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, đảng viên lão thành cách mạng với đoàn viên thanh niên.

3.4. Tổ chức cơ sở Đoàn cần tăng cường phối hợp với cấp ủy đảng phân công, giao nhiệm vụ cho các đoàn viên ưu tú đã được chỉ bộ công nhận là đối tượng Đảng, để đoàn viên ưu tú được rèn luyện và thử thách về mọi mặt; phối hợp với đảng viên được phân công theo dõi, giúp đỡ đoàn viên ưu tú để giáo dục, bồi dưỡng, hỗ trợ đoàn viên ưu tú hoàn thành nhiệm vụ được giao. Chủ động tham mưu mời đại diện cấp ủy đến dự và cho ý kiến đánh giá quá trình phấn đấu của đoàn viên ưu tú trong cuộc họp góp ý giới thiệu đoàn viên ưu tú cho đảng.

3.5. Chi đoàn, đoàn cơ sở kiên trì tham mưu cho cấp ủy thực hiện các quy trình kết nạp Đảng đối với đoàn viên ưu tú, đảm bảo người xin vào Đảng có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của Điều lệ Đảng; thường xuyên liên hệ với cấp ủy có thẩm quyền để nắm thông tin có liên quan đến đối tượng đảng. Trường hợp những đoàn viên ưu tú đã được bình chọn từ 2 năm trở lên chi đoàn phải báo cáo

với đoàn cơ sở và trao đổi với cấp ủy để nắm rõ nguyên nhân đoàn viên ưu tú chưa được kết nạp vào Đảng hoặc công nhận là đối tượng Đảng để có hướng tháo gỡ khó khăn về thủ tục hoặc có biện pháp bồi dưỡng, giúp đỡ phù hợp. Thực hiện tốt các công tác chuẩn bị lễ kết nạp Đảng viên mới khi được cấp ủy phân công.

4. Ban Tổ chức Trung ương Đoàn chủ trì, phối hợp với các ban, đơn vị liên quan phổ biến, quán triệt, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện và định kỳ báo cáo Ban Bí thư Trung ương Đoàn

5. Trân trọng đề nghị các tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương phối hợp với Ban Bí thư Trung ương Đoàn quan tâm, chỉ đạo các tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc thực hiện tốt Chỉ thị; đồng thời, chỉ đạo các cấp ủy đảng tại địa phương, đơn vị quan tâm tới công tác phát triển Đảng từ đoàn viên ưu tú.

Chỉ thị này phổ biến đến Chi đoàn.

TM. BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN
BÍ THƯ THỨ NHẤT
Đã ký: Nguyễn Anh Tuấn

TỈNH ỦY QUẢNG NGÃI
VĂN PHÒNG

*

Số 282-BS/VPTU

SAO LỤC

Quảng Ngãi, ngày 02 tháng 8 năm 2021

Nơi nhận:

- Các đồng chí Tỉnh ủy viên,
- Các ban cán sự đảng, đảng đoàn,
- Các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy,
- MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh,
- Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc,
- C.PCVP; P.TH,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

K/T CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



Nguyễn Thị Ngọc Bích